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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2567 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 

 

  
ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2567 ของบริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้น

มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย เป็นจ านวนหุ้น 31,790,471 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 21 ราย เป็นจ านวนหุ้น 
125,168,891 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นมาประชุมทั้ งส้ิน 48 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 156,959,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.2890                  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

อน่ึง ระหว่างด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยท้ายท่ีสุด ขณะปิดประชุม                   
มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 37 ราย เป็นจ านวนหุ้น 32,893,983 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 22 ราย เป็นจ านวนหุ้น 
125,168,892 หุ้น ดงันั้น รวมทั้งส้ินจ านวน 59 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้158,062,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6777 ของจ านวนหุ้น             
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน 
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) ดงัน้ี  

1. นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการ  
2. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
6. นางดวงทิพย ์เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
7. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
8. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และก ากบัความเส่ียง ส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
1. นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผูจ้ดัการ Enterprise Systems and Infrastructure Division  

      บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
2. นางสาวปิยดา สุขสมยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบริหาร   
    ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบดา้นบญัชีการเงิน  
3. นางสาวขนิษฐา ศิวบุณยวงศ ์ ผูอ้  านวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน  
    ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย   
4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั 
นอกจากน้ี มีผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คือ นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 



2/10 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัการลงคะแนนและการซักถาม ดงัน้ี 
ส าหรับหลักเกณฑ์ในการนบัคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เวน้แต่เป็น
การออกเสียงของคสัโตเดียน ซ่ึงจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได ้ 

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1.  กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ เสนอให้

ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้มีผูถื้อหุ้น                
ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นได้รับจาก                          
การลงทะเบียน ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัเพ่ือน าไปนับ
คะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด                 
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2.  กรณีผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 
ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซกัถาม จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1.  กรณีมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามไดใ้นระหว่างวาระ 
2.  กรณีมีค าถามอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามไดห้ลงัจบการประชุม 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ และ

บริษทัมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุ

เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบติัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
เปิดรับเร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2566 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี                         
26 เมษายน 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 157,882,362 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2566 
ประธานฯ ไดข้อให้ นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2566 ของบริษทัและบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั (“DCS”) บริษทัย่อยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ให้ท่ีประชุม
ทราบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงานในปี 2566 ของบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั รายไดร้วมมีจ านวน 3,541.07 
ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 37.59   มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 458.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 
16.94  มีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 258.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 42.63  

ส าหรับรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการจ านวน 3,479.32 ลา้นบาท แบ่งเป็น รายไดจ้ากสินคา้ 2,009.87 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 742.93 ลา้นบาท  รายไดจ้ากบริการ 1,469.45 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 231.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนของรายได้แบบ On Premise อยู่ท่ี ร้อยละ 58 (ประมาณ 2,009 ล้านบาท) Non-Recurring อยู่ท่ี ร้อยละ 4 (ประมาณ                   
148 ลา้นบาท) และ Recurring อยูท่ี่ร้อยละ 38 (ประมาณ 1,321 ลา้นบาท) 

ผลการด าเนินงานในปี 2566 ของบริษทัและบริษทัย่อย รายไดร้วมมีจ านวน 3,557.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 968.07 ลา้นบาท ก าไรสุทธิมีจ านวน 254.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 91.35 ลา้นบาท มีก าไรต่อหุ้น 0.896 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 0.323 บาท สินทรัพยมี์จ านวน 2,025 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 54 ลา้นบาท หน้ีสินมีจ านวน 1,307 
ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 122 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวน 718 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมา 68 ลา้นบาท 

ส าหรับการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน บริษทัและบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการท่ีว่า “ภาคธุรกิจมีบทบาทและหน้าท่ีส าคญั” เพื่อร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัสังคม 
ผ่าน 5 คุณค่าหลกั “ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้ คุณภาพ คุณธรรม/จริยธรรม ประโยชน์ร่วมกนั”  และ 3 องค์ประกอบ 
“ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน (Harmonious Alignment of Success) 

ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษทัได้รับการรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมฯ ตั้งแต่ปี 2557 ในปัจจุบนั ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองฯ คร้ังท่ี 3 ในปี 2566 และบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ 
ซิสเตม็ส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ในปี 2567  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 
นายธีรพล วีรพนัธ์ุชยั ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1) อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ท่ีลดลดเกิดจากสาเหตุใด 
2) อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของงานขายและบริการมีจ านวนเท่าใด 
3) แนวโน้มการด าเนินของปี 2567 ในส่วนของ On-Premise ที่จะมีรายได้ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทใช่หรือไม่ 
นางสาววรรณา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา โครงการ

ขนาดใหญ่มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง โดยอตัราก าไรขั้นตน้ของงานขายขึ้นอยู่กบัลกัษณะของ
โครงการ งานบริการส่วนใหญ่จะมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกว่า ทั้งน้ี ระดบัอตัราก าไรขั้นตน้จะขึ้นอยูก่บัขนาดของโครงการ 

ประธานฯ ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า อตัราก าไรขั้นตน้ของงานขายอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ส่วนของงานบริการจะอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 30 หรือในบางกรณีท่ีมีความจ าเพาะก็อาจจะถึงท่ีระดบัร้อยละ 40-50 

โดยในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลบัมาสู่ภาวะค่อนขา้งปกติ ท าให้ลูกคา้
มีความพร้อมในการลงทุนท่ีค่อนข้างสูง ส่งผลให้ในปี 2566 บริษทัย่อย DCS มีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่วนในปี 2567 คาดว่า อตัรา                
การเติบโตอาจจะไม่ไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 40 เหมือนท่ีผา่นมา แต่ยงัคงรักษาระดบัให้เป็น Normal Growthได ้

นายธีรพล วีรพนัธ์ุชยั ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมใน 5 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1) ในปีที่ 2566 ที่มีรายได้ประเภท Recurring จ านวนประมาณ 1,300 ล้านบาท จะสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 

ล้านบาทได้หรือไม่ และจะน ารายได้ในไตรมาสที่ 4/2566 จ านวน 360 ล้านบาท มาเป็นฐานได้หรือไม่ 
2) รายได้ On-Premise ในปีท่ีแล้วอยู่ท่ีประมาณ 2,000 ล้านบาท จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นประเภท Recurring 

ได้ในสัดส่วนประมาณเท่าใด เช่น ประมาณร้อยละ 10 ได้หรือไม่ 
3) อายุสัญญาประเภท Recurring ท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ใช่หรือไม่ 
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4) ในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายในการเพิม่จ านวนพนักงานหรือไม่ เช่น ประมาณร้อยละเท่าใด 
5)  จากข้อมูลงบการเงินของธนาคารหลายแห่งในไตรมาสท่ี 1/2567 มีการลดค่าใช้จ่ายในด้าน IT จึงสอบถามว่า 

บริษัทมีความเห็นอย่างไร และมองว่าส่งกระทบต่อปริมาณงานในตลาดลดลงหรือไม่ 
นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัย่อย DCS มีเป้าหมายในการเติบโต

และมีรายไดป้ระเภท Recurring ท่ีสูงขึ้น อยา่งไรก็ตาม รายไดใ้นไตรมาสท่ี 4 จะขึ้นกบัแนวโนม้ของรายไดใ้นไตรมาสท่ี 3 และ 4 
โดยรายได้แบบ On-Premise เป็นประเภทรายได้ท่ีได้รับจากการซ้ือสินค้า Hardware เป็นหลกัหรือ Software 

บางส่วน หากมีการซ้ือ Software-as-a-Service / Subscription หรือ Maintenance Service Agreement (MA) จะเป็นประเภท
รายได้ประจ า ต่อเน่ือง หรือรายได้แบบ Recurring  ดังนั้น หากมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ Hardware เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ                  
จะไดรั้บรายไดแ้บบ On-Premise และหากมีการซ้ือ MA ต่อเน่ืองหลงัจากท่ีหมดระยะเวลาท่ีรับประกนัแลว้ จึงจะไดรั้บรายได้
แบบ Recurring ต่อไป ซ่ึงอายสัุญญาประเภท Recurring โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3 ปี  

ในส่วนของแผนการเพ่ิมจ านวนพนักงาน จะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตอ้งการทาง
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและดีท่ีสุด  

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พนักงานเป็นกลไกท่ีส าคญั บริษทัย่อย DCS ท าหน้าท่ีเป็นห่วงโซ่ขอ้กลางใน                  
การพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ และให้ความส าคญักับระบบมาตรฐาน 
ความส าเร็จท่ีดี ความรับผิดชอบ และการจดัการความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผู ้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division บริษัท ดาต้าโปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั ช้ีแจงว่า ภาพรวมของงานภาคธนาคารยงัมีความตอ้งการท่ีไม่ลดลง แต่มีการแบ่งโครงการเป็น
ส่วนย่อยมากขึ้น โดยในปี 2566 จะเห็นว่า บริษทัย่อย DCS มีรายไดสู้งจากโครงการขนาดใหญ่  แต่ในปี 2567 จะมีการแบ่ง
โครงการเป็นส่วนย่อย ส าหรับไตรมาสท่ี 1/2567 โครงการหรือรายได้จากภาคธนาคารไม่ลดลงมาก  ดังนั้น รายได้หลกัท่ี                 
บริษทัยอ่ย DCS คาดว่าจะไดรั้บในไตรมาสท่ี 2-3/2567 อาจจะลดลงไม่มาก หากเปรียบเทียบกบัในปี 2566  
     จากนั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติมอีก  ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการด าเนินงาน                
ของบริษทั ประจ าปี 2566  
 
วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 
ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัที่ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 
นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1) เหตุใดบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จึงมีผลก าไรมากกว่าบริษัท พรีเมียร์ 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ และบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท 
ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด อยู่ที่ร้อยละเท่าใด 

2) สัดส่วนการขายสินค้า Hardware และ Software ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้/ลดลงหรือไม่ อย่างไร 

3) ปัจจุบัน อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีเท่าใด 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีรายไดใ้น 2 ทางคือ 1) รายไดจ้าก

การให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย ์และ 2) เงินปันผลจากการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ 
ซิสเตม็ส์ จ ากดั ดงันั้น เม่ือบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั มีการประกอบธุรกิจท่ีให้รายไดแ้ละผลก าไรท่ีมากกว่า
รายได้จากการให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั  พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) จึงท าให้รายได้ส่วนท่ี 2 
มากกว่าส่วนท่ี 1 แม ้DCS จะมีสถานภาพเป็นบริษทัยอ่ย 
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นางสาววรรณา คลศรีชัย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า สัดส่วนของรายไดจ้ากสินคา้อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 60 และรายไดจ้ากการให้บริการอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 40 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในระบบสารสนเทศ ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีทั้ง Hardware และ Software หรือจ าเป็นตอ้งมี 
Hardware เพื่อให้ Software ท างานได้ สัดส่วนดังกล่าวจึงถูกก าหนดโดยเทคโนโลยีของแต่ละด้านท่ีถูกพฒันาขึ้นเพ่ือให้                      
การใชง้านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดงันั้น จะไม่สามารถก าหนดสัดส่วน Hardware: Software ให้คงท่ีอยูท่ี่ 60:40 ไดต้ลอดไป 

นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผู ้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division บริษัท ดาต้าโปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า โดยปกติ สัดส่วน Hardware: Software จะอยูท่ี่ 60:40 อยา่งไรก็ตาม มีแนวโน้ม
ว่าสัดส่วนของ Software จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต  

คุณปิยดา สุขสมยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบริหาร ให้ขอ้มูลว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ   
ผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 1.82 เท่า 

หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามท่ีเสนอ                     

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 158,059,875 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
 

วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ                        

หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี ในปี 2566 
บริษัทมีก าไรสุทธิ 199,843,569 บาท มีก าไรสะสมหลังหักส ารองตามกฎหมาย ณ วนัส้ินงวดจ านวน 271,942,993 บาท                       
โดยบริษทัไดส้ ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นอีกในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 99,361,129.70 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบั               
เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผล                         
การด าเนินงานปี 2566 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 184,527,812.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.33 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยก าหนดรายช่ือ                        
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภาคม 2567 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 158,059,875 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคบั    
ของบริษทั ขอ้ 13 และขอ้ 15  ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
และก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม  หรือจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธี
จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 มีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ 
2. นายภิรมย์ แจ่มใส  กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ

กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วง
ท่ีผ่านมาแลว้เห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบติัเหมาะสม เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 2 ท่าน ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
ส าหรับ นายภิรมย ์แจ่มใส ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหน่ึงนั้น คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนดท่ี
เก่ียวกบักรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจาก
การท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนดและมีคุณสมบติั
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั   
แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นใดเสนอรายช่ือเขา้มา 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 158,059,875 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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2. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 157,459,675 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 0.0001 

งดออกเสียง 600,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการทั้ งคณะยกเว้นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิง ทั้งจาก
บริษทัจดทะเบียนฯ ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว  เห็นควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2567 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2567 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คน/คร้ัง) 

 
22,500 
17,500 

 
22,500 
17,500 

 
13,500 
11,000 

 
22,500 
17,500 

 
22,500 
17,500 

 
13,500 
11,000 

ค่าตอบแทนประจ า  
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

320,000 
355,000 
320,000 
250,000 

320,000 
355,000 
320,000 
250,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอืน่และผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี 

โดยบริษทัจะจ่ายเบ้ียประชุมให้เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติัคือ 
ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน และผลประโยชน์อ่ืนใด และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทุกท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนประจ า 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่นอ้ยกว่า

สองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 152,459,435 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 5,600,440 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 

  หมายเหตุ : หกัหุ้นท่ีถือโดยกรรมการทั้งหมดจ านวน 5,600,440 หุ้น เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
 

วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2567        
ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการให้บริการ ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ไดพ้ิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีและอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของส านักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอ                       
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2567 ดว้ยมีมาตรฐาน
ทดัเทียมกบัส านกังานสอบบญัชีอ่ืนและมีอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2563 หรือ  

3. นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชี    
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2563 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 620,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดย ไม่มีค่าบริการอื่น 
ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผู ้สอบบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ          

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัและของบริษทัยอ่ย สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ และคณะกรรมการไดดู้แลติดตามให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 158,059,875 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระท่ี 8  เร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษัทหรือ

คณะกรรมการช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคราวน้ีได้ตั้งแต่วนัท่ีบริษัท                  
ออกหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2567 จนถึงวนัท่ี 17 เมษายน 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามมา 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และมีผูถื้อหุ้นซกัถามดงัน้ี   
นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกุล ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามสืบเน่ืองจากขอ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงิน 

พบว่า บริษัทย่อย DCS มีก าไร แต่บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนมาจากสาเหตุใด 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีรายไดจ้าก 2 ช่องทางคือ 
1) รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์: ซ่ึงขึ้นอยูก่บัอตัราการเช่า โดยในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ี

ลดลง จึงท าให้มีรายไดล้ดลง  
2) เงินปันผลจากการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด  
นายธีรพล วีรพนัธ์ุชยั ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามใน 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1) ผลิตภัณฑ์ประเภท On-Premise มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ใช่หรือไม่ 
2) ในไตรมาสที ่1/2567 มีการส่งมอบล่าช้าหรือไม่ และหากมีการส่งมอบล่าช้า จะมีการบริหารจัดการอย่างไร 
3) หากบริษัทสะสมรายได้แบบ Recurring ต่อไป จะมีโอกาสที่สัดส่วนเพิม่ขึน้จนถึงร้อยละ 50 หรือไม่ 
นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผู ้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division บริษัท ดาต้าโปร 

คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั ช้ีแจงว่า โดยปกติ มีการรับประกนัท่ี 1 ปี และในบางกรณี ลูกคา้จะซ้ือประกนัแบบ 3 ปี 
ในไตรมาสท่ี 1/2567 ไม่มีส่งมอบล่าชา้ เน่ืองจากสามารถด าเนินงานตามแผนท่ีวางไวก้บัลูกคา้ ในปีท่ีผา่นมา พบ

ปัญหาการส่งสินคา้ล่าชา้หรือสินคา้ขาดตลาด (Shortage) แต่ในไตรมาสท่ี 3-4/2566 จนถึงขณะน้ี ยงัไม่พบปัญหาความล่าชา้ 
ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ความล่าชา้อาจเกิดจากหลายสาเหตุซ่ึงเป็นเหตุการณ์ปกติ อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมา 

ไม่มีเหตุการณ์ความล่าชา้ท่ีเป็นสาระส าคญั อาจแบ่งเป็น 2 สาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019: มีการขาดแคลนอุปกรณ์บางส่วนจากผูผ้ลิต ท าให้

เกิดความล่าชา้ในการส่งมอบ 
2)  ลูกค้าขอเลื่อนระยะเวลาจัดส่ง/สถานทีท่ี่จะให้จัดส่ง  
นายศิษฏากร อุสันโน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า จะเห็นว่า รายไดแ้บบ On-Premise ค่อนขา้งสูงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 60 

อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนท่ีเป็น Recurring อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต เน่ืองจาก ในปัจจุบัน ผลิตภณัฑ์ On-Premise บางส่วนได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็น Subscription ซ่ึงเป็นรายไดแ้บบ Recurring  ดงันั้น มีความเป็นไปไดท่ี้รายไดแ้บบ Recurring จะเพ่ิมขึ้น
จนถึงระดบัร้อยละ 50 ในอนาคต 

นายธีรพล วีรพนัธ์ุชยั ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมใน 4 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1)  บริษัทย่อย DCS มีผลิตภัณฑ์ VMware หรือไม่ 
2)  มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการขายแบบพ่วงเพือ่ให้ได้ราคาสูงขึน้หรือไม่ 
3)  บริษัทย่อย DCS มีแผนงานจะน าสินค้าอื่นมาเสริมเพิม่เติมหรือไม่ 
4)  ค่าใช้จ่าย/การลงทุนใน VMware ต่อปี มีจ านวนเท่าใด 
นายศิษฏากร อุสันโน ช้ีแจงว่า หลงัจากบริษัท VMware ถูก Takeover ส่งผลกระทบต่อการขายในรูปแบบ 

Subscription แต่ยงัไม่กระทบกบัการขายในภาพรวมมากนัก เพราะลูกค้ายงัต้องใช้ระบบ License อย่างต่อเน่ือง แต่กระทบ                 
การตั้งงบประมาณของลูกคา้ เน่ืองจากตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมท่ีตอ้งซ้ือ MA เป็น Subscription รายปีทั้งหมด 

ส าหรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการขายแบบพ่วง ได้มีการแบ่งกลุ่มของสินค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม                            
โดยการแบ่งกลุ่มของ VMware คือ การน าสินคา้ 3-4 ตวั มารวมกนัเป็น Suite แลว้ขายเป็น Subscription ทั้ง Suite ท าให้ลูกคา้
บางรายไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ ดงันั้น อาจกระทบการตั้งงบประมาณของลูกคา้ แต่เช่ือว่าสามารถบริหารจดัการได ้
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ในส่วนของแผนงานการน าสินคา้อ่ืนมาเสริมเพ่ิมเติม ปัจจุบนั มีแนวทางการน าสินคา้อ่ืนเพ่ิมเติมในระดบัหน่ึง
และอยูร่ะหว่างด าเนินการส าหรับสินคา้บางประเภท อยา่งไรก็ตาม จะมีปริมาณไม่มากเท่า VMware ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่มีขอ้มูล
ค่าใชจ้่าย/การลงทุนใน VMware ต่อปี โดยมูลค่าการขาย VMware อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3.8 ของมูลค่าการขายทั้งหมด 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษทัย่อย DCS มีการติดตามและปรับการท างานส าหรับรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีหรือรูปแบบการน าเสนอให้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถน าเสนอสินคา้ไดอ้ยา่งความเหมาะสม 

นางสาวอุไร อธิคมรัตนกุล ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เสนอความเห็นจากสมาคมส่งเสริม         
ผูล้งทุนไทยเก่ียวกบัรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2566      
ท่ีบริษทัจัดแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ในปี 2567 บริษัทได้ปรับเปล่ียนมาเป็นแบบ On-Site Meeting สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทยจึงมีนโยบายเสนอให้บริษทัพิจารณาจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังหน้าแบบ Hybrid เพื่อให้                      
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ On-Site Meeting สามารถเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือ E-meeting ได ้

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัทได้เคยจัดการประชุมมาแล้วทั้ง 2 แบบ การพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดประชุม
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขของผูใ้ห้บริการระบบ Hybrid ท่ีมีจ านวนจ ากดั อย่างไรก็ตาม ประธานฯ รับทราบและจะเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทั 

นายธรรมนูญ วุฒิรงค์ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง กล่าวขอบคุณบริษทัท่ีจดัประชุมแบบ On-site Meeting   
ให้ความเป็นมิตรกบัผูถื้อหุ้น และขอสอบถามใน 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) ปัจจุบัน บริษัทย่อย DCS มีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) 
เป็นอย่างไร และมีการใช้เคร่ืองมือเพือ่ช่วยสนับสนุนพนักงานอย่างไร 

2) จากเร่ือง VMware ทาง DCS มีแนวทางเกี่ยวกับระบบ OpenStack เพิม่ขึน้หรือไม่ 
3) บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จ ากัด (Data Pro Business Co., Ltd.) เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหรือไม่ 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ ้น และช้ีแจงว่า การท างานในปัจจุบนัไม่จ ากดัว่าจะเป็นในสถานที่หรือ     

นอกสถานท่ี เร่ืองสถานท่ีท างานจึงไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ท่ีสุดส าหรับบริษทัยอ่ย DCS แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีอุปกรณ์ในการประชุม/ประสานงาน/ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกขึ้น  

นายศิษฏากร อุสันโน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า เคร่ืองมือท่ีบริษทัยอ่ย DCS พฒันาส าหรับสนบัสนุนการท างานภายในถูก
เตรียมไวร้องรับการท างานเป็นแบบ Hybrid ตั้งแต่ก่อนเร่ิมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือมีการ
แพร่ระบาดฯ จึงได้มีการลดขนาดส านักงานเพื่อเปล่ียนเป็น Mobile Office ซ่ึงผลลพัธ์ของการท างานไม่มีความแตกต่างกัน                
แต่สามารถลดค่าใชจ้่ายต่อเน่ืองอื่นๆ ไดม้าก  

บริษทัย่อย DCS มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับระบบ OpenStack หรือ Open-Source Software 
(OSS) ท่ีใช้ท าระบบ Cloud แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปแบบการบริการของ Cloud Computing 
ดงันั้น เม่ือองค์ประกอบต่างๆ มีความพร้อม ก็จะเร่ิมด าเนินแผนพฒันาบุคลากร และให้ข้อมูลว่า บริษทั ดาตา้โปร บิวสิเนส 
จ ากดั (Data Pro Business Co., Ltd.) ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษทัยอ่ย DCS ไม่สามารถครอบคลุมทกุระบบ เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงความพร้อมของบุคลากร 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนบัสนุน

การด าเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.36 น. 
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          (นายวิเชียร  พงศธร) 


